

Số: /BC- UBND

TP. Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1467/KH-LĐTĐ ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn triển khai hoạt động hưởng ứng “ Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả triển khai, thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn, UBND thành phố đã cụ thể hóa xây dựng và ban hành Công văn số 1832/UBND-LĐTĐ ngày 09/7/2024 về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024 trên địa bàn, theo đó đã chỉ đạo và phân công các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Các đơn vị trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; địa bàn trọng điểm của tội phạm mua bán người, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ; tuyên truyền về cách nhận biết, biện pháp phòng ngừa, trách nhiệm của gia đình, các tổ chức đoàn thể cũng như mọi người dân trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng phòng, chống mua bán người (qua tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quản lý).

Công tác tuyên truyền được thực hiện rộng khắp, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và tạo được sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông thành phố tăng thời lượng và viết các tin bài tuyên truyền hưởng ứng “ Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người và phát trên hệ thống phát thanh

thành phố và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tổ chức 08 buổi tuyên truyền về tội phạm mua bán người thu hút hơn 620 người tham gia.

Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục duy trì đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và các hoạt động tuyên truyền lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn.

2. Công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người

Thường xuyên nắm bắt thông tin các nhóm hoạt động kín, diễn đàn trên mạng xã hội lợi dụng tuyển dụng lao động việc nhẹ lương cao, cho nhận con nuôi, mang thai hộ, ghép tạng để thực hiện hành vi phạm tội, qua công tác thăm nắm tình hình chưa phát hiện hành vi vi phạm. Tổ chức kiểm tra 06 lượt cơ sở lưu trú (*nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn...*), 02 lượt đối với các nhóm dẫn dắt nhân viên nữ phục vụ tại các quán Karaoke, không xử phạt trường hợp nào. Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn chưa phát hiện vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người.

3. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố; điều tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người

- Đối với tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Không có.
- Đối với các vụ việc đang thụ lý điều tra: Không có.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Nhìn chung, các đơn vị trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”; chủ động, tích cực phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người. Lực lượng công an thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện phù hợp với từng đơn vị, được đồng đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Kạn;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố,
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường;

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đăng Trường

